

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, นักลงทุนซื้อคืนดอลลาร์หลังการเมืองตึงเครียด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า จากแรงซื้อคืนดอลลาร์ ภายหลังจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ มีความตึงเครียดขึ้น

*ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเยนและปอนด์ ขณะที่ดอลลาร์ร่วงจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และข่าวที่ว่ากลุ่มนักลงทุนต่างประเทศได้เทขายสินทรัพย์สหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก

*ข้อมูลที่น่าผิดหวังเกี่ยวกับภาคการผลิตในนิวยอร์ก และตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ สนับสนุนเหตุผลที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะใช้ความอดทนในแผนการปรับลดมาตรการกระตุ้น และทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯร่วงลง ซึ่งจะลดความได้เปรียบด้านผลตอบแทนของดอลลาร์

*ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า นักลงทุนต่างประเทศขายสินทรัพย์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ ในเดือนธ.ค.

*ดอยช์แบงก์ ระบุว่า ปริมาณการขายหุ้นสหรัฐฯสุทธิในปี 56 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2.14 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่ ยูโรโซนได้รับเงินลงทุนในหุ้น คิดเป็นมูลค่า 1.11 แสนล้านยูโร และยูโรโซนยังมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากเป็นประวัติการณ์ 2.16 แสนล้านยูโรในปีที่แล้ว ส่วนสหรัฐมียอดขาดดุล เกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์

*ตลาดจะจับตาธนาคารกลางจีนอย่างระมัดระวัง หลังจากธนาคารกลางจีนได้ดูดซับสภาพคล่องออกจากตลาดเงินเมื่อวานนี้ และกำลังพยายามทำให้อัตราดอกเบี้ยค่อยๆปรับตัวขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนลดการก่อหนี้ไปพร้อมๆกับการสกัดการดำเนินงานของระบบธนาคารเงา

*เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายเดือนม.ค.ในวันนี้ ซึ่งในครั้งนั้นเฟดได้ตัดสินใจปรับลดวงเงินในโครงการซื้อสินทรัพย์ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.413 บาท
- *09.25 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.60/62 จาก 32.43/48 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.58/62 จาก 32.44/46 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.22/24 จาก 102.35 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3764/66 จาก 1.3757 เมื่อวาน

"ช่วงนี้ตลาดจะค่อนข้าง volatile ก่อนหน้านี้ ก็มีการ short (ขายดอลลาร์) ออกมา แต่พอมีเรื่องการเมือง ก็กลายเป็น cover short" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้าในทิศทางอ่อนค่า หลังจากนักลงทุนเข้าซื้อคืนดอลลาร์ ที่ขายออกมาก่อนหน้านี้ ภายหลังจากปัจจัยการเมืองในประเทศ กลับมามีความตึงเครียดอีกครั้ง และจะเป็นปัจจัยหลักที่ต้องติดตามในช่วงนี้ ดิลเลอร์มองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 32.72 และแนวต้าน อยู่ที่ 32.55

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) กล่าวกับรอยเตอร์ โดยคาดว่า วันนี้ศูนย์รักษาความสงบ(ตรส.) อาจจะไม่ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงระหว่างขอคืนพื้นที่ เมื่อวานนี้ ขณะที่จะเน้นตั้งรับเพื่อดูแลบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่า จะเดินทางมาในวันนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวของรัฐบาลรักษาการ

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้